



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๑๙๔๘๑๑
ที่ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย/ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย/เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างชั่วคราว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับพนักงานจ้างเหมาบริการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้พนักงานจ้างเหมาบริการที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพื่อความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดของทางราชการ มีระบบการสรรหาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค เป็นธรรม ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้

๑. ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ
๒. ประกาศหลักเกณฑ์การว่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ
๓. ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างเหมาบริการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงเผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์ ดังกล่าวให้ท่านทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามประกาศฯ ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค เป็นธรรม ได้พนักงานจ้างเหมาบริการที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพื่อความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๔๑๐/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ , คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๕๖๒/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๙๙๔/๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้

๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นผู้รับจ้างทำของตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้รับจ้างไม่อยู่ในภายใต้ระเบียบข้อบังคับที่ลูกจ้างของส่วนราชการถือปฏิบัติไม่ถือเป็นบุคลากรของรัฐที่จะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์สวัสดิการที่พึงได้รับจากทางราชการเช่นเดียวกับข้าราชการ ลูกจ้าง หรือบุคลากรอื่นของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับ เว้นแต่ ได้กำหนดไว้ในระเบียบ เป็นเพียงผู้รับจ้างทำของจึงไม่มีนิติสัมพันธ์กับรัฐในฐานะนายจ้างกับลูกจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนราชการของผู้ว่าจ้างจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องนำส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ว่าจ้างเข้ากองทุนประกันสังคม แต่หากผู้รับจ้างประสงค์จะรับประโยชน์ของผู้ประกันตนก็สามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนได้ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗

๓. ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ต้องเป็นผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

กรณีที่เป็นการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดิม จะต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายกำหนด

๔. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จะทำข้อตกลงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานกับผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที่ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ในอันดับแรก และผู้ซึ่งได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมรองลงไปในลำดับต่อไป

✓

/๕. ผู้ที่จะ ...

๕. ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ต้องไม่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หากตรวจพบว่าข้อมูลที่ให้นั้นเป็นเท็จ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายจะดำเนินการยกเลิกการจ้างทันที

๖. อัตราค่าจ้างและระยะเวลาการจ้าง ประจำปีงบประมาณ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กำหนด

๗. หากผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานในวันทำการวันใด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จะคิดค่าปรับรายวันในอัตรา เงินเดือนหารด้วยจำนวนวันในเดือนนั้นๆ

๘. พนักงานจ้างเหมาบริการจะต้องเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน มีความเสียสละ อุตุน สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายหรือขอบเขตของการว่าจ้าง

๙. หากพนักงานจ้างเหมาบริการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย หรือไม่สามารปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด หรือไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สามารถเลิกจ้างได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างตามข้อตกลงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวัลลภ ไม้จำปา)

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย